



## ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากแผน แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ซึ่งมุ่งเน้น “การสร้างสังคมคุณธรรม” ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เป็นไปตามคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ปฏิบัติตนภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักคุณธรรมธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะร่วมกันค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและบูรณาการ ในการขับเคลื่อนคุณธรรมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” โดยจะประพฤติตนตามแนวทาง ดังนี้

๑. พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะดำเนินชีวิตโดยพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเหตุผลใช้ความรู้อย่างรอบคอบและรอบด้าน

๒. วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบหน้าที่ของตน มีวินัยทั้งต่อตนเองและองค์กร สังคม เคารพกฎหมาย และปฏิบัติตนตามจรรยาข้าราชการ

๓. สุจริต : บุคลากรทุกคนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความซื่อตรง ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถ้าปฏิเสธในการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต รวมถึงการเฝ้าระวังการกระทำทุจริตที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และประเทศชาติ

๔. จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ อาสาทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี จะทำความดีเพื่อความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน สร้างสังคมคุณธรรมที่มีความเกื้อกูล และเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป

๕. กตัญญู : บุคลากรทุกคนสำนึกขอบคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สถาบันองค์กรและผู้มีพระคุณ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอารีย์ เหลืองศิริ)

พาณิชย์จังหวัดแพร่